

## แบบสรุปองค์ความรู้จากการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรปี 2552

### องค์ความรู้โครงการ

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

แหล่งที่มาขององค์ความรู้ ชื่อ นายสากล นามสกุล กรวยทรัพย์

ที่อยู่ 88/4 หมู่ 6 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ชื่อผู้รวบรวมองค์ความรู้ ชื่อ นางสาวจินตนา นามสกุล ศีลาอาสน์

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

สังกัด สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ

### ชื่อองค์ความรู้ มองฟ้อ คิด แล้วทำตาม ชีวิตเป็นสุข

#### ความเป็นมาและความสำคัญขององค์ความรู้

- เริ่มต้นจากตัวเอง เพราะความผิดพลาดในการประกอบอาชีพ ความอยากมีเหมือนคนอื่น ความร่ำรวยเงินทอง ความหลงทาง ก่อให้สภาวะหนี้สินอันมหาศาลจากอาชีพการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจึงหันกลับคืนสู่ถิ่นบ้านเกิดหันมามองที่บ้านว่าจุดเริ่มต้นของพ่อแม่เริ่มจากอะไรถึงสามารถเลี้ยงลูกให้สุขสบายได้ตั้งหลายคนแถมยังมีสมบัติให้ลูกมาประกอบอาชีพมากมาย รวมถึงจังหวัดได้มีโอกาสได้ยื่นพระราชดำรัสของในหลวง จึงได้เกิดความคิดและรู้ซึ่งถึงคำพูดของพระองค์ท่านและเริ่มนำแนวคิดของพระองค์ท่านมาค่อยๆ ปรับใช้กับชีวิตและครอบครัว

- หลักคิดที่สำคัญของพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทุกหัวข้อ ทุกพระบรมราโชวาท สอนให้ทุกคนทุกอาชีพคิดให้เป็นแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีพของตนเองเพื่อความอยู่รอดของการอยู่ในยุคปัจจุบันนี้ เรียกว่าใครคิดได้ก่อนก็รอดก่อน รอดจากทุกเรื่อง อย่างไม่ว่าจะเรื่องภาวะหนี้สิน ภาวะเศรษฐกิจ และความสุขกายสบายใจ พระบรมราโชวาทของในหลวงไม่ได้แนะนำให้คนเปลี่ยนอาชีพ แต่แนะนำให้คนเปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และพอที่จะช่วยเหลือสังคมได้บ้างประเทศก็สามารถอยู่รอด และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แบบเป็นไทย

## ประโยชน์ที่ได้รับจากองค์ความรู้

- ทุกชีวิตอยู่รอดในแผ่นดินและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้ง คน สัตว์ อากาศ สิ่งแวดล้อมและสิ่งเล็กๆที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มีประโยชน์มหาศาลต่อทุกชีวิต นั่นคือ จุลินทรีย์โดยสิ่งเหล่านี้หาได้โดยไม่ต้องลงทุนมากหรือบางอย่างแทบไม่ต้องลงทุนเลย ก็สามารถหาได้และนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าผู้รู้จักนำมาใช้ประโยชน์

## รายละเอียดขององค์ความรู้ (อาจจะเขียนในลักษณะของการเล่าเรื่องตามตัวอย่าง)

- เกษตรกรไทยทุกสาขาในแต่ละปีต้องเสียค่าใช้จ่ายให้แก่รายทุนปีละเป็นมูลค่าหลายบาทต่อปีต่อไร่ในการกำจัดวัชพืชในสวนยางพารา สวนไม้ผล ไม้ยืนต้น นาข้าว ไร่สับปะรด ฯลฯ โดยที่เราลืมหยุดคิดถึงบรรพบุรุษว่าสมัยก่อนไม่มีเครื่องตัดหญ้า ไม่มีแทรกเตอร์รับจ้างตัดหญ้าอย่างมีแต่มีดพร้าที่พอจะฉาดทางได้ แต่บรรพบุรุษเราใช้วัวใช้ควายเป็นเครื่องทุ่นแรงช่วยงานหลายอย่าง เช่น ไถนา ตากสิ่งของต่างๆ และตัดหญ้าให้อีกด้วยพอวัวควายกินหญ้าเข้าไปแล้วก็ต้องถ่ายเหมือนมนุษย์ เราก็ได้ปุ๋ยอีกอย่างโดยไม่ต้องซื้อปุ๋ย

คุณสากล กรวยทรัพย์ เกษตรกรผู้ล้มเหลวจากอาชีพการเลี้ยงกุ้ง ดินเหนียวมากมายหนึ่งในเกษตรกรหลายพันท่านที่คิดได้ก่อน ด้วยการนำพระบรมราโชวาทของในหลวงนำมาประยุกต์ใช้กับอาชีพใหม่ที่บ้านเกิด คุณสากล เล่าว่า เริ่มนำพระบรมราโชวาทใช้กับชีวิตประจำวันได้ประมาณ 6-7 ปี แล้วโดยค่อยๆปรับเปลี่ยนการดำรงชีวิตของครอบครัวไปเรื่อยๆ เริ่มจากการนำวัวพันธุ์พื้นเมืองมาเลี้ยงในสวนยางพาราและสวนผลไม้เพื่อช่วยกินวัชพืชในสวนและถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ยวิธีการเลี้ยง เลี้ยงในสวนยางโดยไม่ต้องทำโรงเรือน ให้วัวอยู่ร่วมกับธรรมชาติใช้ร่มเงาจากสวนยางและสวนผลไม้เป็นหลังคากันแดดกันฝน โดยผูกวัวกับเชือกที่มัดในร่องยางแต่ละร่องเพื่อกันวัวหาย การทำลายต้นยางและผลผลิตยางเสียหาย พอร่องนี้เตียนแล้วก็เปลี่ยนร่องไปเรื่อยๆ โดยให้คนงานตัดยางเป็นผู้ดูแลเรื่องให้น้ำและการเจ็บป่วย ส่วนตัวเองก็สามารถไปทำงานอื่นๆ ได้แวะเวียนมาเพียงครั้งคราวเท่านั้น เพราะฉะนั้นลงทุนทีเดียวใช้ได้ตลอดแถมมีผลผลิต (ลูกวัว) มาให้ด้วย จากมีวัวเพียง 1 คู่ คือวัวตัวเมีย 1 ตัว ตัวผู้ 1 ตัว ปัจจุบันมีวัวทั้งหมดประมาณ 20 ตัว พอวัวกินหญ้าสวนนี้หมดก็หมุนเวียนเปลี่ยนสวนต่อไป

การใช้มูลวัวอย่างเดียวธาตุอาหารไม่พอเพียงกับสวนยางพาราและสวนผลไม้จึงต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยส่วนฮอร์โมนและสารเคมีใช้บ้างเล็กน้อยเพื่อไล่แมลงแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่อยๆลดปริมาณลงหันมาใช้ธรรมชาติจัดการกันเอง เช่น การให้วัวกินหญ้า หญ้าจะต้นเดียวสามารถคลุมดิน รักษาความชื้นได้เป็นอย่างดี เมื่อดินมีความชื้นจุลินทรีย์ก็เกิด จุลินทรีย์จัดการปรับโครงสร้างดิน ทำให้พืชสามารถดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้เต็มที่ พืชแข็งแรงโรคแมลงก็รบกวนน้อยเกิดความสมบูรณ์ของต้นสามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี

นอกจากนี้ คุณสากล ยังเพิ่มมูลค่าของผลผลิตในสวนไม่ว่าจะเป็นผลไม้ และยางพาราด้วยการนำผลผลิตไปขายเอง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง เช่น ยางพารา ส่งโรงงานที่จังหวัดระยอง ผลไม้拿去ขายตามหน้าโรงงานและสถานที่ราชการต่างๆ ที่ไม่มีผลไม้เหมือนกันสามารถมีรายได้เพิ่มได้อีก 2-3 เท่าของราคาที่พ่อค้าแม่ค้าซื้อในท้องที่ และสินค้าที่นำไปจำหน่ายก็ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าประทับใจและติดใจในรสชาติของผลไม้ที่สดจากสวน

ส่วนเรื่องการดำรงชีวิต การใช้จ่ายในครอบครัว สิ่งใดที่สามารถผลิตใช้เองได้ก็จะทำขึ้นเอง โดยไม่ต้องซื้อหาให้เสียเงิน เสียทอง คุณสากลบอกว่า 1 สิ่ง ก็คือเงินมีค่าถ้าเก็บหลายๆ สิ่ง ก็จะ เป็นเงินแสนเงินล้านได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นใช้เองในครัวเรือน ได้แก่

### สบู่มะละกอ

**ส่วนผสม** 1. กลิเซอรอลีนจากปาล์มน้ำมัน 1 กิโลกรัม (กิโลกรัมละประมาณ 270 บาท)

2. น้ำผึ้ง + น้ำมันมะละกอสกัดต้ม + สมุนไพรตามต้องการ 1 ชีด

**วิธีการ** 1. นำกลีเซอรอลีนเคี้ยวให้ละลายแล้วเติมน้ำมันมะละกอสกัดและสมุนไพรที่เตรียมไว้และ น้ำผึ้งคนใส่ให้เข้ากัน เติมห่วงน้ำหอมตามความพอใจ

2. จากนั้นนำน้ำสบู่ที่ได้เทลงในแบบต่างๆ ตามต้องการทิ้งไว้ให้เย็นแกะออกจากแบบ สามารถนำไปใช้ได้

### น้ำยาอเนกประสงค์

**ส่วนผสม** 1. สับปะรดทั้งลูกและจุก

2. นำ N70 มาเทลงภาชนะที่เตรียมไว้ผสมกับเกลือและนำน้ำสับปะรดที่เย็นแล้วมา

ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ให้ฟองยุบ กรอกใส่ขวดนำไปใช้ได้ เช่น ล้างรถ ถูพื้น ล้างห้องน้ำ

### แชมพูสระผม

นำลูกมะกรูดเผาไฟพอให้ผิวออกน้ำมันเล็กน้อย นำไปปั่นผสมน้ำพอสมควรแล้วกรองเอา ถาดออก เอน้ำมาสระผมได้ทันที

คุณสากล เรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า หญ้าปากคอก คือสิ่งที่ไม่สมควรเสียค่าใช้จ่ายที่สูง สามารถทำใช้เองในครัวเรือนได้อย่างสบาย

### คติประจำใจที่ตั้งมั่นให้สู่ความสำเร็จในชีวิต

พยายามใช้จ่ายให้น้อย ทำเองให้มาก อย่าส่งเสริมขายทุนเพราะคนกลุ่มนี้รวยอยู่แล้ว เหลือแต่เราที่ยังจนอยู่ จนทุกอย่าง ทั้งสติปัญญา ความสามารถ และเงินทองพยายามตั้งปัญหาและ หาคำตอบให้มากอย่าปล่อยเวลาให้สิ้นเปลืองโดยเสียค่า

สากล กรวยทรัพย์

หมู่ที่ 6 ตำบลบางปืด

จังหวัดตราด



ข้าพเจ้า นาย

บ้านเลขที่ 88/4

อำเภอแหลมงอบ



ถังพักน้ำสำหรับให้วัว  
จะมีเป็นระยะเพื่อสะดวก  
ในการทำงาน



ลักษณะที่ให้น้ำวัวอย่างง่าย

สภาพพื้นที่สวนยางที่ปล่อยให้วัวกว่า 20 ตัว อยู่อาศัย กินหญ้า





การดูแลวัวเรื่องของ เชือกพันคอ

กำลังให้ยาควายที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อนุ้ย



ปี 2546 ประสบความสำเร็จ เรื่องการลดต้นทุนการผลิต

ด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

